

**NGAI KƠN RÀN IV KÀL KIS WOL  
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH**

**KIS LÃ TAM PỜJUM-NIÃM KƠN RÃN ĐÊ  
HÃY SỐNG TRONG GIÁO HỘI CỦA CHÚA**

Pờjưm-niãm Kơnrãn đê yơu be ðùl nờm wàng, ở di làng krở-koryăn, mớya làng gờr srong belàt, trồ ngai gen cau ê lãm belàt tus mớ blàng ñhớt-tớlir, tus mớ croh dà sàng. Trồ mắng lãm gen rê wàng, so rớhao ðãh bớđih ở rớgơi làng kặp hà belàt.

*Giáo hội của Chúa ví như một cái chuông, không phải để nhốt, nhưng để bảo toàn đàn chiên, ban ngày thì mục tử dẫn tới đồng cỏ xanh, tới dòng suối trong, ban đêm thì dẫn về chuông, sói dữ bên ngoài không thể cắn xé con chiên.*

Bulãh ơm tam wàng, dờ mpông cau ê krung sùm kớp gờr trồ mắng. Bulãh lĩk sa ñhớt trồ ngai, cau ê krung sùm lỏt jắt mớ sền gờr.

*Dù ở trong chuông, nơi cửa chuông mục tử cũng luôn canh giữ trời đêm.*

*Dù đi ăn cỏ ban ngày, mục tử cũng luôn đi theo sát bảo vệ.*

Làng belàt in srong mớ kis bềng-liu.

*Để cho con chiên được bảo toàn và sống dồi dào.*

Pờjưm-niãm Kơnrãn đê lãh tiãh kớ-kớljặp, tam hớ kòn-bonus bàn gồ gùng lãm tus hớ bớta kis rài rài.

*Giáo hội của Chúa là nơi chắc chắn, trong đó con người tìm được con đường dẫn tới sự sống muôn đời.*

Bãñ kớlôi lãh Pờjưm-niãm ở gếh chi lớih he in, tam tử Pờjưm-niãm gếh bềng liu phan sa phan húc rờng soàn, hớ lãh Jớnau Kơnrãn mớ Sã Mhàm Kơnrãn. Bãñ ðớr lãh alã phan do ở ai he in bớta kis rài rài.

*Đừng nghĩ là Giáo hội không có gì cho ta, trong khi Giáo hội có dư tràn của ăn của uống nuôi hồn, đó là Lời Chúa và Mình Máu Ngài. Đừng nói rằng những cái này không đem cho ta sự sống muôn đời.*

Tài bớh Pờjưm-niãm lãh Pờjưm-niãm Kơnrãn đê, Kơnrãn lãh mpông wàng belàt, Kơnrãn krung cau tồm-ê, alã cau ê-ala gen pal sùm jắt gùng dà Kơnrãn đê, tàng ở ngòt tís gùng, ở ngòt lớh roh belàt.

*Vì Giáo hội là Giáo hội của Chúa, chính Chúa là cửa chuông chiên, Chúa cũng chính là mục tử, mọi mục tử thừa tác đều phải luôn tuân thủ đường lối Chúa, nên không sợ sai đường, không sợ làm mất chiên.*

Cau lớih ở bài ơm wớl tam Pờjưm-niãm, gen yơu be belàt blong wàng, ở rớgơi srong mớ so-rớhao aràk sa. Dilãh bol he ở iắt jớnau Kơnrãn bớto gắn gớnoar broã Pờjưm-niãm đê,

gen bol he lôt jăt mớ gừng dà dônia, digolăn lờh he in chờ đô êt, mớya dut-ndớl bớta kis ở srông.

*Những ai không muốn ở lại trong Giáo hội, thì ví như con chiên sổ chuồng, không thể tồn tại trước sói dữ tham mồi. Nếu chúng ta không nghe Lời Chúa qua thừa tác vụ của Giáo hội, thì chúng ta sẽ đi theo đường lối thế gian, có lẽ sẽ vui một chút, nhưng cuối cùng sự sống không được bảo toàn.*

Kơnrãn đớ Khai lăh mpông wàng belăt, cau lời krung pal lôt găn mpông làng mut tam wàng. Ai cau lời ở jăt gừng dà Kơnrãn gen bulăh cau lời, hờ lăh bol blờ-blăc mớ mìnğ lờh ớniai huềng-soàn cau in lờm.

*Chúa nói Ngài là cửa chuồng chiên, ai cũng phải qua cửa mà vào chuồng. Ai không tuân thủ đường lối Chúa thì dù là ai, đó là đám gian dối và làm hại cho linh hồn người ta thôi.*

Tam rónàng lăi-yau Pớrjum-niăm, nẻh gẻh cau bớ gen ai sớndăn Kơnrãn làng đớ bớto, mớya ở jòi jăt ngăn gừng dà Kơnrãn, mìnğ jòi jăt gừng dà mớ bớta kuớ is, lờh tamcăh Pớrjum-niăm Kơnrãn đê, pớrlớm pớrlôm rà cau tìs gừng tam bớta pindờn, ală cau behờ lờh ớniai Pớrjum-niăm Kơnrãn đê be Khai neh đớ : “Bol khai tus làng tung kớnău, làng tởnrờh mớ tởrlăh-tởrling.”

*Trong lịch sử Giáo hội, đã có người miệng thì nhân danh Chúa dạy dỗ, nhưng không theo đuối đường lối Chúa thật sự, chỉ tìm kiếm ý riêng và tư lợi, làm chia rẽ Giáo hội của Chúa, lừa dối làm cho người sai lạc trong đức tin, những người như thế làm hại Giáo hội của Chúa như Ngài đã nói : “Chúng chỉ đến để ăn trộm, để giết hại và phá huỷ.”*

Dăn bol he in tởl ngắc ngar mớ tởl àng lờh, làng kis tam Pớrjum-niăm ngăn Kơnrãn đê, gít iăt mớ kis jăt Jónău Kơnrãn đê, găn đớ jónău bớte bớto ală cau-ê ngăn ngôn, ala mắt Kơnrãn tam dônia do.

*Xin cho chúng ta đủ khôn ngoan và đủ sáng suốt, để sống trong Giáo hội thật của Chúa, biết nghe và sống theo Lời Chúa, qua lời giảng dạy của các mục tử chân chính, thay mặt Chúa trên thế gian này.*